



**AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ**

**Kiến Xương**

**Tai nạn giao thông có chiều hướng giảm**

6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện Kiến Xương xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết 7 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2017, tai nạn giao thông giảm 7 vụ, giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương.

Để đạt được kết quả trên, thời gian qua, Ban An toàn giao thông huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo Đài TTTH huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông tự giác chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong tuyên truyền, địa phương còn tuyên dương những gia đình đã tích cực chấp hành tự thu đủ và không tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, nêu tên những hộ dân có tình không chấp hành hoặc thường xuyên tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo...



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Kiến Xương tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Thanh Nê.

tuyên truyền, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tăng cường tuần tra lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm

những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/5/2018, lực lượng cảnh sát giao thông Công

an huyện đã kiểm tra, xử lý 1.079 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tạm giữ 334 phương tiện các loại, tước 30 giấy phép

**Bảo vệ ngao mùa nắng nóng**

Những năm gần đây, nghề nuôi ngao đang trở thành thế mạnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho ngư dân, đóng góp không nhỏ vào tỷ trọng kinh tế của các địa phương ven biển. Tuy nhiên, bước vào mùa nắng

nóng, người nuôi ngao gặp rất nhiều khó khăn, nhất là hiện tượng ngao bị chết do ảnh hưởng của các yếu tố thời tiết, ô nhiễm môi trường. Là một trong những hộ nuôi ngao trên diện tích bãi triều, ông Phùng Văn Quán ở thôn Thanh Lâm, xã Đông

Minh (Tiến Hải) không khỏi lo lắng trước hiện tượng ngao bị dịch bệnh chết do nắng nóng kéo dài, độ mặn nước biển cao tác động xấu đến môi trường nuôi ngao. Ông cho biết: Nuôi ngao phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, nếu được thiên nhiên ưu đãi con ngao sẽ

phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm nhiệt độ cao, bãi nuôi ngao phơi nắng nhiều giờ trong ngày khiến cát bị nóng làm cho con ngao sốc nhiệt và chết. Để bảo vệ ngao, bên cạnh việc áp dụng những kinh nghiệm tích lũy được trong nhiều năm nuôi ngao, ngư dân chúng tôi cũng chủ động thực hiện các biện pháp tích cực để phòng bệnh cho ngao theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn.

Năm 2018, diện tích nuôi ngao toàn tỉnh gần 3.000ha. Để bảo đảm cho một vụ nuôi trồng thủy sản đạt năng suất và giá trị kinh tế cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người nuôi ngao, ngay từ đầu vụ, các cơ quan chuyên môn đã chú trọng hướng dẫn phương pháp nuôi ngao, nhất là vào mùa nắng nóng. Bên cạnh những khuyến cáo về việc chuẩn bị bãi nuôi, chọn giống, thả giống, quản lý ao ương và bãi nuôi thì các cơ quan chức năng cũng tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường giúp bà con ngư dân chủ động các biện pháp chăm sóc, bảo vệ ngao.



Người dân cần thường xuyên vệ sinh vây lưới, loại bỏ rác tạp và các đối tượng dịch hại trên bãi nuôi ngao.

**Hiệu quả lò đốt rác liên xã**

Hoạt động 3 năm nay, lò đốt rác thải sinh hoạt liên xã Thái Xuyên, Thái Tân, Mỹ Lộc (Thái Thụy) đạt tại xã Thái Xuyên đã phát huy được hiệu quả, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường.

Những năm gần đây, khi đời sống của người dân được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng gia tăng khiến lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng. Cùng với đó là tình trạng xả rác bừa bãi của người dân ra môi trường xung quanh như bờ ao, kênh mương, bãi đất trống đã hình thành nhiều bãi rác tự phát, không bảo đảm vệ sinh môi trường, mất mỹ quan nông thôn. Trước thực trạng đó, ngay khi bắt tay xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Thái Xuyên xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó cần tập trung thực hiện song hành với nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, xã đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường trong thôn, xóm. Theo ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch UBND xã: Thái Xuyên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được giao vai trò chủ đạo cùng các ban, ngành, thôn, xóm thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để thành lập các tổ thu gom rác thải theo cơ chế tự cân đối thu chi. Duy trì việc ra quân tổng vệ sinh môi trường trong

toàn xã vào ngày 24 hàng tháng. Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về nếp sống an vệ sinh, giữ gìn môi trường ngay từ gia đình đến các ngõ xóm. "Mùa dằm thắm lâu", sau một thời gian thực hiện, bà con đã đồng tình hưởng ứng, góp phần làm thay đổi những thói quen xấu gây ảnh hưởng đến môi trường. Tổ thu gom rác thải có 3 người, định kỳ mỗi tuần hai buổi thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ dân vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý; riêng khu vực chợ Lạc do lượng rác phát sinh nhiều nên thu 2 ngày/lần. Tuy nhiên, do lượng rác thải sinh hoạt phát

sinh ngày càng lớn, từ dưới 1 tấn/ngày năm 2010 lên trên 2,5 tấn/ngày năm 2014 nên bãi rác chôn lấp của xã không đáp ứng yêu cầu. Để khắc phục tình trạng trên, UBND xã Thái Xuyên đã phối hợp với UBND hai xã Thái Tân và Mỹ Lộc tổ chức mô hình liên kết quy hoạch, đầu tư lò đốt rác thải sinh hoạt đặt tại xã Thái Xuyên trên diện tích 1,1ha, công suất từ 700 - 1.000kg rác/giờ, lò đốt mỗi ngày xử lý từ 12 - 15m<sup>3</sup> rác thải của cả ba xã. Tổ xử lý rác gồm 6 thành viên, làm việc tất cả các ngày trong tuần. Trong đó, 1 thành viên đảm nhận việc quản lý, vận hành lò đốt, các thành viên còn lại làm nhiệm vụ phân loại rác. Từ ngày lò đốt rác đi vào hoạt động, việc bảo đảm vệ sinh môi trường của các xã có nhiều đổi thay đáng kể. Ông Vũ Văn Dương, tổ trưởng tổ xử lý rác thải cho biết: Rác thải sau khi được các tổ vệ

lái xe; phạt hành chính và nộp Kho bạc Nhà nước trên 600 triệu đồng. Những hành vi vi phạm chủ yếu là chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi không đúng phần đường, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện...

Thực hiện Công điện số 06/CE-UBND ngày 1/6/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp xử lý tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn tỉnh, các địa phương trên địa bàn huyện đã huy động lực lượng, tổ chức bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt trái phép thuộc địa bàn quản lý, kết hợp nhắc nhở trên 500 hộ dân buôn bán dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ. Đến hết ngày 13/6, các địa phương đã tháo dỡ 28 biển quảng cáo, thu giữ 122 biển quảng cáo, 9 ô di động và 38 hàng hóa khác về UBND xã, thị trấn để xử lý theo quy định.

Ông Bùi Xuân Triều, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phó Ban thường trực Ban An toàn giao thông huyện cho biết: Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng hiện nay ý thức của người tham gia giao thông vẫn chưa có nhiều thay đổi, chưa tự giác

chấp hành quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, qua các điểm giao cắt và sang đường thiếu quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu... Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Để tiếp tục giảm thiểu tai nạn giao thông trong thời gian tới, Ban An toàn giao thông huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp chỉ đạo các xã, thị trấn duy trì kết quả đạt được sau khi giải tỏa lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. Kịp thời phát hiện và giải quyết dứt điểm các trường hợp lấn chiếm mới và tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông huyện cũng sẽ chỉ đạo Công an huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không uống rượu, bia khi tham gia giao thông...

PHẠM HƯNG

**Việt Nam có 20 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD**

(vtv.vn) Lượng hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt gần 114 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. 20 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Còn dẫn đầu vẫn là các mặt hàng như điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện... Giá trị của 20 mặt hàng này chiếm tới hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, nhóm tỷ đồ có thêm mặt hàng mới là kim loại thường.

Gạo là một trong các mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm 20 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Còn dẫn đầu vẫn là các mặt hàng như điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện... Giá trị của 20 mặt hàng này chiếm tới hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, nhóm tỷ đồ có thêm mặt hàng mới là kim loại thường.

Một điểm đáng chú ý trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam đó là sự tăng trưởng của khu vực kinh tế trong nước đã chiếm tới 20%. Trong đó, ngoài các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như gạo, cà phê, cao su, trong nửa đầu năm nay, doanh nghiệp trong nước đã tham gia xuất khẩu nhiều mặt hàng công nghiệp khác.



Ảnh minh họa

**Agribank cảnh báo về giao dịch lừa đảo qua thư điện tử**

(nhandan.com.vn) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa cảnh báo về giao dịch lừa đảo qua thư điện tử.

Theo đó, gần đây có một số khách hàng chuyển tiền không đến đúng người hưởng do bị "hack email" (những kẻ lừa đảo sử dụng mạng internet, công nghệ cao (tin tặc) đưa thư chào giả mạo, xâm nhập hệ thống thư điện tử của khách hàng hoặc đối tác để thay đổi thông tin về người hưởng trên hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng hay các chứng từ và yêu cầu ngân hàng hỗ trợ đòi lại tiền từ ngân hàng nước ngoài.

Tin tặc thường hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các công ty có tính bảo mật không cao, thiếu quy định về an toàn khi sử dụng thư điện tử... Tuy nhiên, khả năng đòi lại tiền trong trường hợp giao dịch bị hack email là rất khó do kẻ lừa đảo thường rút tiền ra ngay sau khi tiến được ghi có vào tài khoản hoặc do thủ tục đòi tiền rất phức tạp từ phía các ngân hàng nước ngoài.

Để hạn chế rủi ro khi giao dịch với đối tác nước ngoài qua email, Agribank khuyến cáo khách hàng xem xét cẩn thận tất cả các thư điện tử, nhất là các thư điện tử yêu cầu chuyển khoản có dấu hiệu khác thường. Thực hiện xác minh khi có bất kỳ chỉ dẫn thay đổi về người hưởng, thông tin về tài khoản, các chỉ dẫn thanh toán khác bằng cách liên hệ ngay với đối tác qua các kênh thông tin tin cậy khác (khuyến khích nhân viên liên hệ trực tiếp với đối tác).



Ảnh minh họa

THANH HUYNH

huy hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần tiết kiệm quỹ đất, kinh phí đầu tư xây dựng, cơ bản xử lý triệt để lượng rác thải phát sinh. Tuy nhiên, sau một thời gian

đi vào hoạt động lò đốt rác đã xuống cấp, mái che bị hư hỏng, trong thời gian tới ba xã sẽ tổ chức họp bàn thống nhất việc tu sửa, bảo dưỡng lò đốt rác và cải tạo khu xử lý rác thải

tập trung, góp phần xử lý triệt để rác thải phát sinh, không để tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân.

MINH NGUYỆT



Công nhân vận hành lò đốt rác.